

## Tại sao lại rất quan trọng về biết bơi?

Biết bơi là việc rất quan trọng trong cuộc đời để tránh được những tai nạn.

Để con của bạn cảm thấy bình yên, an toàn cộng đồng.

Rằng con của bạn có thể bơi như người khác.

## Tại các trường học tại Phần Lan

Tại Phần lan học sinh phải có khả năng biết bơi, để đạt được điểm đầu trong học bạ về môn thể dục thể thao.

Tất cả các học sinh đều phải tuân thủ theo đúng luật và nội qui của trường học ở Phần lan.

Việc này liên quan tới việc đánh giá điểm của các giờ học bơi

## Có những trường hợp ngoại lệ

Học sinh có thể nghỉ giờ học bơi chỉ khi có lý do chính đáng cho việc đó.

Việc học sinh bị biến đổi chức năng hoặc các lý do cá nhân khác có thể là trở ngại để học sinh có thể tham gia học bơi

Nếu học sinh có nguy cơ không đủ điểm trong một môn học nhà trường có thể hỗ trợ với một hình thức thích nghi phù hợp.

Điều này được thống nhất cùng với giáo viên có trách nhiệm trong trường.



## Mọi trẻ em đều có quyền được học bơi

Tại Phần lan học bơi có trong môn học thể dục thể thao của trường học sơ sở phổ thông.

Trong bơi lội và các trò chơi trong nước đều thuộc về môn thể dục thể thao.

Qua các trò chơi các trẻ em học bơi bằng nhiều cách khác nhau, cách phản ứng khi gặp nguy hiểm và cách cứu người đang trong tình trạng nguy hiểm



[www.folkhalsan.fi](http://www.folkhalsan.fi)



**MỌI NGƯỜI  
CẦN BIẾT BƠI**

 **folkhälsan**

## Y tế công cộng với tư cách là một tổ chức/hiệp hội

Y tế công cộng là một tổ chức xã hội và chăm sóc sức khỏe đa dạng, giúp đỡ, hỗ trợ, giáo dục, chăm sóc và luôn sẵn sàng phục vụ mọi người.

Y tế công cộng tổ chức các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất của mọi người.

Y tế công cộng có nhiều hiệp hội trên khắp những nơi thuộc vùng thụy điển phần lan tại Phần Lan và hoạt động trên cơ sở thiện nguyện.

Các hiệp hội Y tế công cộng cũng sắp xếp các trường dạy bơi trên toàn quốc và trên cơ sở tự nguyện.

Phí học bơi mà chúng tôi nhận được qua trường học dạy bơi được hiệp hội dùng để thanh toán cho phí thuê bể bơi và tiền lương cho giáo viên dạy bơi.

## Trường học học bơi là gì?

Với các trường học chúng tôi đều mong muốn tất cả có cơ hội học bơi trong môi trường an toàn.

Các bài giảng dạy được thực hiện qua các cách chơi và học bơi trong nước

Các trường học bơi đều được tổ chức cả trong hồ bơi và ngoài trời tại các bãi biển.

Thầy/ cô dạy bơi và những người hướng dẫn chơi bơi được đào tạo bởi tổ chức hiệp hội y tế công cộng qua cả lý thuyết và thực hành

Thầy/ cô dạy bơi đều luôn làm việc chung cùng với nhân viên hướng dẫn chơi bơi tại trường học bơi.

Y tế công cộng đồng khuyến nghị là trẻ em phải đủ 6 tuổi để bắt đầu đi học bơi, nhưng điều này khác nhau ở các hiệp hội khác nhau



Trường học bơi bắt đầu ngày:

Lệ phí tham gia trường học bơi:

